

เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๖ ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การจดทะเบียนพรรคไทยมุสลิม (หรือไทยอิสลาม)

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับจดทะเบียนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๔๙๘ มีรายการดังต่อไปนี้

เลขทะเบียนที่ ๒/๒๕๐๐

วันรับจดทะเบียน ๒๕ มกราคม ๒๕๐๑

ชื่อพรรคการเมือง ไทยมุสลิม (หรือไทยอิสลาม)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลคดของตะเคียน อำเภอ

กรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อของหัวหน้าพรรคการเมือง นายฮัจยี ประโยชน์ คำสุวรรณ

ชื่อของเลขาธิการพรรคการเมือง นายวชิรนทร์ ชนะโชติ

กำหนดนโยบายของพรรคการเมือง

อุดมคติ

มโน มอบพระเจ้า

บนสวรรค์

แขนงอาชีพศรัทธาธรรม

เทอดทูล

ชีวิตมอบชาติอื่น

ทรก

เกียรติศักดิ์กรกของชา

มอบไว้ แก่ตัว

แผนนโยบาย

ทางการเมือง พรรคประชาชนและเทอดทูนไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย โดยมีกษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมาย พรรคจะดำเนินวิถีทางการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย จะส่งเสริมสัมพันธ์ภาพอันดีในมรดกของร่วมชาติไทยทุกศาสนา จะให้ชาวไทยมุสลิมทุกคน มีความรักชาติอย่างแรงกล้า และให้เข้าใจตนเองว่าเป็นคนไทย มีสิทธิหน้าที่ และต้องพร้อมเสมอที่จะรับใช้ชาติเต็มใจให้แก่ชาติ และพรรคจะเป็นศัตรูกับองค์การหรือบุคคลใด ๆ ก็ตาม ที่คิดจะแบ่งแยกดินแดนไทย และคิดที่จะปลดปล่อยดินแดนส่วนหนึ่งระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธมามกะและไทยมุสลิมให้ต้องแตกแยกกัน

ทางเศรษฐกิจ พรรคมีความเห็นว่า รัฐพึงจัดการเก็บภาษีอากรให้เป็นธรรมแก่สังคม พึงรักษาเสถียรภาพของเงินตรา และรัฐพึงควรใช้จ่ายโดยประหยัดทุกวิถีทาง

ในด้านเกษตร รัฐพึงช่วยเหลือให้ราษฎรทุกคนมีที่ดินของตนเอง ตามควรแก่ฐานะและอัศภาพ รัฐพึงช่วยเหลือให้ผลิตแห่งแรงงานอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ใช้แรงงาน รัฐควรให้ราษฎรมีความรู้ทางด้านการศึกษา กิจกรรม ช่วยเหลือการชลประทาน การคมนาคมขนส่งสินค้า บ้างกัน เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงปลอดภัยจากโรคระบาดและอาชญากรรม

เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๖ ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

ในด้านอุตสาหกรรม รัฐพึงขยายการอุตสาหกรรมให้กว้างขวาง ทั้งในด้านการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และตลอดจนการอุตสาหกรรม ในครัวเรือน

ในด้านพาณิชย์กรรม รัฐพึงสนับสนุนทุกวิถีทางให้คนไทยทำการค้า รัฐพึงควรช่วยเหลือในด้านการผลิต การขนส่ง และการจำหน่าย และในด้านการค้าต่างประเทศนั้น รัฐพึงขยายตลาดการค้า ส่งสินค้า พืชเมืองของประเทศไปยังตลาดการค้าต่าง ๆ ทั่วโลก และรักษาตลาด การค้าในต่างประเทศให้มั่นคง

ทางการศึกษา รัฐพึงควรวางแผนการศึกษาที่แน่นอน พึงขยาย การศึกษาระดับที่สูงกว่าประถมศึกษาไปให้ทั่วทุกตำบล และโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง รัฐพึงควรส่งเสริมอาชีวศึกษาเป็นพิเศษ รัฐพึงควรให้การ ศึกษาแบบวิทยาลัยเป็นไปอย่างกว้างขวาง รัฐพึงควรส่งเสริมและ ศึกษาคำสอน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติเป็นส่วนร่วม ในด้านกล่อมเกลาจิตใจของประชาชน

รัฐพึงควรส่งเสริมฐานะครู ไม่ว่าจะเป็นครูโรงเรียนรัฐบาล หรือ โรงเรียนราษฎร์ ให้มีฐานะอันดีและมีเกียรติอันเหมาะสมที่เป็นผู้ประสิทธิ์ ประสาทความรู้ให้แก่อนุชนของชาติ

ทางด้านต่างประเทศ พรรคคนจะทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ ระหว่างประเทศ จะร่วมมือกับองค์การสันติภาพแห่งโลกอย่างแนบสนิท

เล่ม ๑๔ ตอนที่ ๑๖ ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

ในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ แต่จะต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม ต่อภาระหรือข้อผูกพันอันใดที่ประเทศไทยได้รับจากประเทศอื่นอย่างไม่เป็นธรรม

๑๐) ทางการครองชีพอันดีของประชาชน รัฐพึงควรสร้างแหล่งสถานให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัย พึ่งบังกันโรคภัยไข้เจ็บให้กว้างขวาง และพึงให้การรักษาพยาบาลเป็นอย่างดีแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอันใด รัฐพึงควรให้ความอุปการแก่บุคคลที่อยู่ในประเภทที่สังคมพึงควรอนุเคราะห์ เช่น เด็กกำพร้า หญิงหม้าย และคนชรา ผู้พิการ ฯลฯ

รัฐพึงควรให้ความปลอดภัยเป็นอย่างดีแก่ประชาชน จัดระดับการครองชีพให้ชาวไทยทุกคนมีการอยู่ดีกินดี มิให้ต้องประดังกับความหิวแค้นอดหยาก

๑๑) รัฐพึงควรหาทางบังกันอาชญากรรมให้มากกว่าที่จะมุ่งไปแต่ทางปราบปรามอาชญากรรม

ในด้านความปลอดภัยของประเทศนั้น รัฐพึงเตรียมกำลังไว้ให้เพียงพอที่จะบังกันเอกราชของชาติทุกขณะ แต่มิได้มิใช่เพื่อการรุกราน หรือสนับสนุนการรุกรานของผู้ใด

พรรคขยให้สัตย์ปฏิญาณแก่ชาติไทยที่เคารพกันว่า พรรคไทยมุสลิมจะกระทำทุกอย่างและพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างแม้ชีวิตให้แก่ชาติ พรรคจะไม่ก่อการกระทำใดๆ เป็นอันตรายที่จะทำลายชาติและล้มพันธภาพอันดี

